
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ๑.๔๓ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการดำเนินงานด้านการพัฒนาการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศ ที่สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่างประเทศ
(รอบ ๕ เดือนหลัง)

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ๑.๔๓ ในรอบ ๕ เดือนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีจำนวนผลผลิต (Output) ครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนดไว้และครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน รอบ ๕ เดือนหลัง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการดำเนินงาน ๕ เดือนหลัง ได้ที่ <https://bit.ly/2Sbf8zl> (Link)

นอกจากนั้น ยังมีผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (Outcome) ทันทตามกำหนดเวลา และครบตามจำนวนที่ได้รับ การร้องขอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งในรอบ ๕ เดือนหลัง ได้แก่

๑. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศได้ระดับ ๕ (คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย ต้องได้ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จึงถือว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๕)

๑.๑ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศคู่ DOH ๔.๐ ในรอบ ๕ เดือนหลัง (ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนา ฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศคู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ได้คะแนนความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ที่ ๔.๗๕ คะแนน จากคะแนน เต็ม ๕ คะแนน ซึ่งเป็นช่วงคะแนนระดับพึงพอใจมากที่สุด หรือร้อยละ ๙๕ พึงพอใจต่อการจัดโครงการ ในภาพรวม ทั้งนี้ สามารถดูรายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศคู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) ได้ที่ <https://bit.ly/3fCHYSa> (Link)

๑.๒ โครงการอบรม Journal Club ในรอบ ๕ เดือนหลัง (ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรม Journal Club ๕ ครั้ง มีผลการ ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม ทั้ง ๕ ครั้ง เฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๘ จาก ๕ คะแนน ซึ่งเป็นช่วง คะแนนระดับพึงพอใจมากที่สุด หรือร้อยละ ๘๗.๕๐ พึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม ทั้งนี้ สามารถดูรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง ได้ที่ <https://bit.ly/3iu0MVE> (Link)

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศคู่ DOH ๔.๐ และโครงการอบรม Journal Club สามารถตอบโจทย์แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นต่างประเทศ เป้าหมายแผนย่อยที่ ๔ การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของไทยในเวที

ระหว่างประเทศ (อาทิ จำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) ได้ ดังนี้

๒.๑ **โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐** มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ มุ่งสู่กรมอนามัย ๔.๐ สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของไทย ซึ่งการดำเนินงานโครงการอบรมนี้ สามารถส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัย มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้น และสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการออกเสียง การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน ตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับก้าวเข้าสู่เวทีประชุมนานาชาติ และการดำเนินงานด้านต่างประเทศในภาพรวม ทำให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันงานในเวทีระดับโลกให้เป็นที่ยอมรับได้

๒.๒ **โครงการอบรม Journal Club** มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมอนามัยให้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยที่เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และจัดการความรู้ อีกทั้ง ปัจจุบันกรมอนามัยมีกรอบความร่วมมือกับนานาชาติ และได้มีส่วนร่วมในการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับโลก ดังนั้น การดำเนินงานโครงการอบรมนี้ จึงเป็นการต่อยอดพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอภาษาอังกฤษ ส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมให้ความน่าเชื่อถือในเวทีนานาชาติต่อไป

สรุปโดย
นางสาวมนสิณี น้ำจันทร์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ